

Bài dự thi

Viết về tấm gương người tốt việc tốt

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn

Lớp: 8A2

Trường: THCS Thanh Liệt

Bài viết về cô Nhữ Thị Nga - GV trường THCS Thanh Liệt

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Quả là như vậy, trong xã hội hiện nay hoặc đơn giản bên cạnh chúng ta, vẫn tồn tại đó biết bao những tấm gương luôn cố gắng bảo vệ giữ gìn đạo đức và phẩm hạnh chân quý của mình hay những tấm gương về nghị lực sống, ý chí nghị lực phi thường vươn lên trong những thử thách của cuộc đời. Mỗi người tốt lại một việc tốt khác nhau nhưng đều âm thầm mang lại những công lao, đóng góp tích cực, bài học quý giá, tuy không được vinh danh trên các báo đài phương tiện đại chúng nhưng vẫn luôn khiến cho mọi người xung quanh phải tôn trọng và học tập noi theo. Trong số đó ta không thể quên đi những người thầy những người cô – người mang trọng trách lớn lao trong việc ươm mầm những hạt giống của nhân loại, người mà toàn xã hội đã tin tưởng giao cho nhiệm vụ trồng người. Em xin được chia sẻ với mọi người một tấm gương tiêu biểu trong trường em với luôn cố gắng nỗ lực, vươn lên trong công tác giảng dạy, nhiệt tình giàu lòng nhân ái, một giáo viên đã luôn đóng vai là một người mẹ hiền từ dạy dỗ các con. Đó chính là cô giáo Nhữ Thị Nga - Giáo viên môn vật lí, trường THCS Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội.

Cô Nga có giọng nói khàn khàn không dịu ngọt như cách mà người ta thường hay miêu tả “một người giáo viên hoàn hảo”, cô có cách nói chuyện dứt khoát và đôi khi là thẳng thắn. Cô sở hữu một cách truyền đạt đặc biệt đó là luôn biết cách lấy ví dụ bay bổng vào các bài học môn vật lí, vốn khô khan đầy tính lí thuyết và bài tập, biến nó thành những câu chuyện liên tưởng thú vị khiến học sinh luôn có cái nhìn vui vẻ và hấp dẫn về môn học được học sinh truyền miệng là “dễ mất gốc”. Cô luôn xuất hiện với sự vội vã và một dáng đi thoăn thoắt. Gương mặt cô tuy một phần đã xuất hiện một các nét nhăn nhưng cũng vì thế mà thể hiện được sự giản dị liêm khiết mà cô có. Trong giảng dạy, cô là người tâm huyết, biết cách giúp các em học sinh phát huy đúng năng và sở trường đặc biệt của mỗi người bằng cách luôn niềm nở sẵn sàng giúp đỡ khi học sinh mình gặp

khó khăn trong việc làm bài, cô còn biết cách khơi gợi sự sáng tạo và thiết kế bài giảng phù hợp với những phong trào phù hợp với thời đại công nghệ mới.



Vậy tại sao cô lại là một người tốt việc tốt đối với bản thân em? Không phải vì cô là một người luôn thực hiện công tác giảng dạy tốt, phong trào thi đua tốt biết cách dạy dỗ các học sinh nên người hay rèn rũa ra những học sinh tài ba có những giải thưởng cao trong các kì thi. Mà là vì không dừng lại ở việc chăm chăm vào nghiên cứu cách giảng dạy và huấn luyện học sinh mà cô còn là một người truyền cảm hứng thực thụ. Cô từng nói: “Cô không chỉ là một người giáo viên bình thường đứng trên bục giảng, cô còn là một người truyền ngọn lửa cho các con”. Cô đã rất thành công không chỉ ở việc giảng dạy mà còn là việc khơi gợi ước mơ, ngọn lửa khát vọng, cảm hứng của mỗi học sinh. Em là một học sinh đã từng không thích môn mà cô dạy nhưng bằng những câu chuyện cuộc đời thấm thía của cô đã tâm tình chia sẻ và những sự thật về bản chất thú vị của môn học mà cô đã cất công khai mở khiến em thấy được một ước mơ chính đáng của cuộc đời mình và từ đó mà cố gắng. Cô cho chúng em lên một chuyến bay đặc biệt mà ở nơi đó chúng em nhìn được những trải nghiệm cá nhân và những thất bại thành công của cô qua các ô cửa sổ máy bay. Cô còn gửi gắm những lời động viên chân tình và sẵn sàng “đưa dây thừng cứu vớt” các bạn học từ “trong đầm lầy thất bại và chán nản trì hoãn”, gieo những hi vọng và thắp lên ngọn lửa mới cho các bạn ấy. Đôi khi, người tốt là khi họ biết đánh thức những tiềm năng, khát vọng của người khác và dẫn lối họ thoát ra khỏi sự mịt mù của bản thân và khiến người đó “trở thành chính mình” thì đã là một người tốt rồi.

Ngoài ra, hình ảnh một người mẹ bao dung hiền từ luôn đưa tay giúp con đứng dậy trong những bước đi đầu của cuộc đời luôn khiến em liên tưởng đến cô. Cô luôn sẵn sàng san sẻ một phần lớn thời gian trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để giúp những đứa học trò của mình. Cô dạy học sinh bằng lời giảng chậm rãi và dứt khoát, khoan thai, dắt học sinh đi từng bước một, từ bản chất của kiến thức đến những suy luận logic về kiến thức. Và từ đó luôn quan tâm giúp các bạn luyện tập mỗi ngày, cô luôn kề vai sát cánh bên cạnh học sinh của mình cho dù có đêm khuya nhưng cô vẫn cố gắng hướng dẫn lại bài cho các bạn qua mạng.

Em mong vọng rằng cô sẽ mãi giữ được ngọn lửa của sự say mê, nhiệt tình dạy dỗ các học sinh không ngừng tìm ra những phương pháp dạy học mới và các cách truyền đạt gần gũi với học sinh. Luôn là một người truyền cảm hứng tài giỏi cho các thế hệ học sinh mai sau.